



ข่าวกองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวน อาชญากรรมทางเทคโนโลยี

(CYBER CRIME INVESTIGATION BUREAU)



@CyberCopTH



สายด่วน 1441

ตำรวจไซเบอร์บุกรวบสาวเมืองตรังคาไลฟ์สด

ไลฟ์เฟซบุ๊กจัดเล่นพนันบิงโก พบเงินหมุนเวียนครึ่งปีกว่า 1 ล้านบาท

สืบเนื่องจากตำรวจไซเบอร์ได้พบเบาะแสการไลฟ์สดลักลอบเล่นการพนันทายผลหมายเลขลูกบอล(บิงโก) โดยใช้บัญชีเฟซบุ๊กชื่อ “บิงโกบ้านพี่จอย พาปัง” ซึ่งมักเปิดให้ผู้สนใจเล่นเข้าแทงพนันทุกวัน โดยมีแอดมินทำหน้าที่ไลฟ์สด พร้อมแจ้งข้อมูล และทำหน้าที่ต่างๆ ให้แก่ลูกค้า จึงได้รายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ

ต่อมา พล.ต.ท.วรวัฒน์ วัฒนนครบัญชา ผบช.สอท. ได้สั่งการให้สืบสวนกรณีดังกล่าว เพื่อนำตัวผู้กระทำความผิดมาลงโทษตามกฎหมาย จึงมอบหมายให้ พล.ต.ต.ภูมิพัฒน์ ภัทรศรีวงศ์ชัย ผบก.สอท.5 ส่งเจ้าหน้าที่ออกสืบสวนทำให้ทราบว่าบัญชีเฟซบุ๊กดังกล่าวได้เปิดไลฟ์สดเล่นพนันบิงโกจริง โดยมีผู้ทำหน้าแอดมินและควบคุมการไลฟ์สด โดยให้ลูกค้าที่สนใจเพิ่มเพื่อนในบัญชีไลน์เพื่อแจ้งข้อมูลบัญชีธนาคารสำหรับโอนเงินและให้ลูกค้าส่งหลักฐานการโอนเงิน

จากข้อมูลพบว่า ในแต่ละวันแอดมินได้จัดไลฟ์สดเล่นพนันบิงโก ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป วันละประมาณ 15-20 ครั้ง คาดว่าผู้จัดได้เงินในการจัด (ส่วนต่าง) ประมาณ 5,400 – 7,200 บาท ขึ้นอยู่กับผู้เล่นในแต่ละครั้ง และจากการตรวจสอบข้อมูลเส้นทางการเงิน พบว่ามีเงินหมุนเวียนในรอบ 6 เดือน รวมจำนวนกว่า 1 ล้านบาท จึงได้รวบรวมพยานหลักฐานขออำนาจศาลออกหมายค้นเป้าหมายซึ่งเป็นสถานที่ไลฟ์สด

ต่อมา พ.ต.อ.ธีระ เชื้อสุวรรณ ผกก.4 บก.สอท.5 ได้นำกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจในสังกัดพร้อมหมายค้นจากศาลแขวงตรังที่ 7/2567 ลง 23 ก.ค.2567 เข้าตรวจค้นบ้านหลังหนึ่งในพื้นที่ ม.6 ต.นาท่ามใต้ อ.เมือง จ.ตรัง ขณะเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าทำการตรวจค้น พบว่า น.ส.ภัทราภรณ์ หรือ จอย อายุ 33 ปี ชาว จ.ตรัง กำลังนั่งไลฟ์สดจัดให้เล่นการพนันทายผลหมายเลขลูกบอล (บิงโก) อยู่ภายในบ้านหลังดังกล่าวพอดี

นอกจากนี้ เจ้าหน้าที่ตำรวจยังสามารถตรวจยึดของกลางเป็นโทรศัพท์มือถือซึ่งมีข้อมูลการสนทนากับลูกค้า และหลักฐานการโอนเงินต่างๆ รวมทั้งแผ่นกระดาษตารางการจูงหมายเลขลูกบอลบิงโก ระบุชื่อ “บ้านพี่จอย พาปัง” และกระดาษบันทึกสถิติการออกคะแนนบิงโก เจ้าหน้าที่ตำรวจจึงได้แจ้งข้อหา “จัดให้มีการเล่นพนันทายผลหมายเลขลูกบอล (บิงโก) บัญชี ข ซึ่งมีได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงาน” นำตัวส่งดำเนินคดีตามกฎหมาย

เบื้องต้น ผู้ต้องหาให้การรับสารภาพว่า ของกลางทั้งหมดเป็นของตนเอง และตนเป็นผู้ไลฟ์สดจัดให้เล่นการพนันทายผลหมายเลขลูกบอล(บิงโก) จริง โดยอ้างว่าได้ไลฟ์สดจัดให้เล่นมาแล้วประมาณ 10 วัน และจะเปิดให้เล่นแค่เฉพาะตนมีเวลาว่าง ไม่ได้เปิดให้เล่นทุกวัน โดยตนทำหน้าที่สื่อสารกับลูกค้าผ่านไลฟ์สด พร้อมทำสถิติการจอบหมายเลขของลูกค้ำลงในตาราง ทำหน้าที่ควบคุมการกดหมายเลขลูกบอล และทำสถิติหมายเลขรางวัลที่ออกลงในตาราง ส่วนลูกค้าที่ถูกรางวัล ตนก็คิดเงินรางวัลให้ และโอนเงินให้แก่ลูกค้าที่ต้องการถอนเงิน

สอบถามเพิ่มเติม :พ.ต.ท.บุญธวัช ภัคศิริญชนะ สว.กก.4 บก.สอท.5
โทร. 085 1491444

ขอบคุณที่เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
กองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี